



# TIN TỨC - SỰ KIỆN

(Từ 20/01 đến 20/2/2023)

1. Tối ngày 21/01/2023, các đồng chí Thường trực Thành ủy đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho những người thực hiện nhiệm vụ trong đêm giao thừa; gồm các công nhân vệ sinh thuộc Công ty Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà, các chiến sỹ thuộc Tổ tuần tra Công an thành phố. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí Thường trực Thành ủy đã biểu dương những đóng góp của đội công nhân vệ sinh và lực lượng chiến sỹ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trong thời khắc chuyển giao năm mới.

2. Nhân dịp đầu Xuân Quý Mão năm 2023, sáng ngày 27/01/2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức Lễ dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn. Tham dự phía đại biểu tỉnh có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy. Phía đại biểu thành phố có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Lê Thị Anh Đào, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Hồ Sỹ Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND,

UBND, UBMTTQVN thành phố; cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Thành ủy, HĐND, UBND, UBMT và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; cán bộ, chiến sỹ LLVT thành phố; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam Phường 1. Tại buổi lễ đã ôn lại cuộc đời, thân thể và sự nghiệp vẻ vang của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn; đồng thời thành kính dâng hoa trước tượng đài đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn; nguyện ra sức phấn đấu, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cũng trong sáng ngày 27/01/2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023 do UBND thành phố tổ chức tại khu dân cư đường Phạm Hồng Thái, khu phố Trung Chỉ, phường Đông Lương. Tại Lễ phát động, đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát động các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố tích cực hưởng ứng và lan tỏa sâu rộng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023 gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây”. Việc tổ chức Tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị, với phương châm “Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây”; đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa trồng cây xanh đô thị, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu thiệt hại do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, tạo cơ sở để phát triển kinh tế, xã hội của thành phố bền vững.

3. Để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, sáng 30/1/2023, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Đông Hà đã tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà



Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo TP. Đông Hà dâng hoa tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn

## TIN TỨC - SỰ KIỆN

cho một số doanh nghiệp. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong năm 2022; đồng thời động viên các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, hoạt động hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023. Bên cạnh đó, đề nghị các doanh nghiệp mạnh dạn tìm kiếm các ngành nghề mới, mở rộng quy mô sản xuất, tạo ra được nhiều sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đông Hà nói riêng, tỉnh Quảng Trị nói chung.

4. Chiều ngày 02/02/2023, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02 cho các đảng viên trực thuộc Đảng bộ thành phố theo phân cấp nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/02/1930-3/02/2023). Đợt trao Huy hiệu Đảng lần này, toàn Đảng bộ thành phố Đông Hà có 101 đồng chí được vinh dự nhận huy hiệu từ 30 đến 75 năm tuổi Đảng. Các đồng chí đảng viên được trao Huy hiệu Đảng là những đảng



Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 3/02/2023

viên cao tuổi đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân vì lý tưởng của Đảng, với tinh thần của một người cộng sản chân chính. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Thành ủy đã chúc mừng và trân trọng ghi nhận những đóng góp của các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này; đồng thời, bày tỏ mong muốn trong thời gian tới các đảng viên giữ gìn sức khỏe, phát huy

phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu và bền bỉ kiên trì, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần vào sự phát triển của thành phố Đông Hà.

5. Trong các ngày từ 08/2 đến 14/2/2023, Thường trực Thành ủy tổ chức phiên làm việc với các Ban Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023. Lãnh đạo UBND thành phố cũng đã tổ chức các phiên làm việc với các cơ quan, đơn vị về triển khai nhiệm vụ năm 2023 theo kế hoạch.

6. Sáng 03/02/2023, Công an thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023 và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; các đồng chí là đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành phố và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Đông Hà. Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã trao thưởng nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an thành phố Đông Hà có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Cũng trong chiều ngày 03/02, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và xuân Quý Mão 2023. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố. Sau phần dâng hương, dâng hoa, các đồng chí trong đoàn đã đi thắp hương tại các phần mộ tại

Nghĩa trang để tỏ lòng biết ơn, tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ.

7. Sáng ngày 07/02/2023, thành phố Đông Hà tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Tham dự lễ có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo: Quân khu 4; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; lãnh đạo thành phố Đông Hà có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ; đồng chí Lê Thị Anh Đào, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Hồ Sỹ Trung, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể thành phố; thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố và các phường; thân nhân gia đình các tân binh cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân trên địa bàn thành phố đã đến dự và đưa tiễn các tân binh lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chỉ tiêu giao nhận quân đợt này, thành phố Đông Hà có 140 công dân lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 31 thanh niên nhập ngũ vào Công an tỉnh; 109 thanh niên nhập ngũ vào Quân đội nhân dân, gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn Bộ binh 324 - Quân khu 4. Trước khi kết thúc lễ giao nhận quân năm 2023, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố đã tặng hoa,



Lãnh đạo Tỉnh, Thành phố trao tặng hoa cho công dân lên đường nhập ngũ năm 2023

quà lưu niệm và ân cần thăm hỏi, động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.

8. Ngày 16/2/2023, Trung tâm chính trị thành phố đã mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 1 năm 2023. Khóa học bồi dưỡng nhận thức về Đảng được tổ chức trong 5 ngày; giảng viên của khóa học là các đồng chí giảng viên của Trung tâm Chính trị và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; khóa bồi dưỡng gồm 5 chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng CSVN; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là khóa bồi dưỡng có ý nghĩa nhằm góp phần nâng cao nhận thức để các học viên, làm cơ sở xây dựng phương hướng phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

9. Sáng ngày 17/2/2023, Ban Thường vụ Thành uỷ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước*” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự tại điểm cầu thành phố có đồng chí Lê Thị Anh Đào - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố khóa XIII; Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Báo cáo viên Thành uỷ, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bí thư/Phó Bí thư các TCCS đảng trực thuộc; Lãnh đạo và chuyên viên các Ban đảng, Văn phòng Thành uỷ; Lãnh đạo, giảng viên Trung tâm Chính trị thành phố. Đây là nội dung rất ý nghĩa, nhằm tiếp tục đưa nội dung học tập, làm theo Bác vào các kỳ sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội. Thông qua việc học tập, quán triệt các nội dung chuyên đề góp phần xây dựng, phát huy sức mạnh “mềm” của văn hoá và con người thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

# NGHIÊM TRỊ NHỮNG CHIÊU TRÒ XUYỀN TẠC, PHÁ HOẠI

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY

**C**ứ mỗi dịp chuẩn bị đến ngày hội tòng quân trên cả nước, không gian mạng lại xuất hiện những thông tin, hình ảnh cắt ghép, xuyên tạc, có nội dung nói xấu, bôi nhọ, đả kích môi trường quân ngũ. Đây là thủ đoạn nguy hiểm của các đối tượng xấu, có tư tưởng cực đoan, bất mãn. Những sản phẩm xấu độc này đã tiếp tay cho các thế lực thù địch thực hiện chiến dịch tuyên truyền nhằm hạ thấp uy tín lực lượng vũ trang, gieo rắc tâm lý hoài nghi trong đời sống xã hội...

## Hậu quả của những chiêu trò xuyên tạc

Vụ việc tán phát clip, thông tin thất thiệt về cái gọi là “Nữ sinh HUFLIT bị hiếp dâm, nhảy lầu tự tử tại Trường Quân sự Quân khu 7” đã được các cơ quan chức năng phối hợp làm sáng tỏ. Ngày 14-1, Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 7 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Đưa tin trái phép thông tin mạng máy tính”, căn cứ theo khoản 1, Điều 288, Bộ luật Hình sự và Điều 36; Điều 143; khoản 1, Điều 153; Điều 154 Bộ luật Tố tụng hình sự. Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định được một số đối tượng thực hiện hành vi cắt ghép, dàn dựng, tán phát clip, thông tin thất thiệt và đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Những đối tượng vi phạm pháp luật về hành vi nêu trên sẽ bị nghiêm trị trước pháp luật.

Thực ra, ngay từ khi clip bị cắt ghép, xuyên tạc về nội dung nêu trên được các đối tượng xấu tung lên mạng xã hội, nhiều người đã nhận ra ngay đó là tin giả. Vậy nhưng, vì hội chứng đám đông và chiến dịch truyền thông “bản” do các thế lực xấu thực hiện, thông tin thất thiệt vẫn lan truyền với tốc độ chóng mặt. Vấn đề đặt ra ở đây là, tại sao từ một chuyện nhỏ trong quan hệ ứng xử giữa sinh viên với nhau, các đối tượng xấu lại tạo cơ xuyên tạc, đẩy vấn đề lên thành một “sự kiện” gây xôn xao dư luận? Chúng ta cùng nhìn nhận vấn đề dưới hai góc độ. Thứ nhất: Những thông tin liên quan đến Quân đội thường nhận được sự quan tâm lớn của công

chúng. Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 vừa qua là một ví dụ. Có rất nhiều người từ các vùng quê xa xôi đã lặn lội ra Hà Nội để xem triển lãm. Chứng kiến sự trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam, bà con bày tỏ niềm tin tưởng, tự hào sâu sắc. Thực tế cuộc sống đã chứng minh, mọi nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, khi đất nước, nhân dân gặp biến cố lớn về thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường... Bộ đội Cụ Hồ bao giờ và ở đâu cũng là lực lượng đầu tiên, chủ lực xả thân, hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân. Chính vì hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ đã in dấu sâu đậm trong lòng dân, trở thành giá trị văn hóa truyền thống bền vững nên ở chiều ngược lại, các thế lực thù địch cũng luôn tìm mọi cách, áp dụng mọi phương thức, thủ đoạn để bôi nhọ, xuyên tạc, hạ bệ uy tín của Quân đội. Bằng các chiến dịch tuyên truyền kiểu “nội công ngoại kích”, họ bóp méo hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, bôi đen môi trường quân ngũ nhằm phá vỡ kết cấu bền vững của mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Thứ hai, việc tung tin giả liên quan đến môi trường quân ngũ trong bối cảnh hiện nay là hành động đầy thâm ý. Hiện nay, các địa phương đang chuẩn bị cho ngày hội tòng quân đầu xuân mới. Hàng vạn thanh niên trên cả nước sẽ lên đường nhập ngũ. Tung đòn tâm lý đánh vào tư tưởng thanh niên, tình cảm phụ huynh bằng những sản phẩm truyền thông “bản” là chiêu bài rất nguy hiểm. Xuyên tạc những sự việc, câu chuyện, vấn đề liên quan đến phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ, kỷ luật Quân đội... là chiêu bài thâm độc, hèn hạ của các đối tượng cực đoan, bất mãn.

Sau khi sự thật đã sáng tỏ, những ồn ào dư luận từ tin giả đã lắng xuống, thì không ít tài khoản của các đối tượng cực đoan trên các nền tảng mạng xã hội lại có những cú “bẻ lái” thông tin đầy thâm ý. Họ tiếp tục xuyên tạc rằng, câu chuyện “nữ sinh bị hiếp dâm, nhảy lầu tự tử” đang được các cơ quan chức năng lái sang hướng khác để che đậy sự thật?! Họ đánh tráo khái niệm, lèo

lái dư luận theo định kiến chủ quan, thể hiện rõ mưu đồ phá hoại để tiếp tục đẩy sự việc đi xa hơn theo ý đồ xấu. Họ ăn theo truyền thông “bắn” để “đẩy thuyền”, bôi nhọ Quân đội, gieo rắc định kiến, tâm lý hoài nghi trong đời sống xã hội về môi trường quân ngũ, phá hoại ngày hội tổng quân 2023, làm hoen ố bản chất Bộ đội Cụ Hồ... Đó chính là những chiêu bài được các thế lực thù địch áp dụng nhằm hiện thực hóa âm mưu “diễn biến hòa bình” chống phá Quân đội nhân dân Việt Nam và LLVT nhân dân...

Thông tin “bê lái” là loại thông tin ăn theo tin giả. Nó diễn ra thường xuyên và diễn biến phức tạp. Người dùng mạng xã hội, nhất là giới trẻ, cần trau dồi kỹ năng phân biệt, sàng lọc, tiếp nhận... để không rơi vào bẫy truyền thông “bắn” do các đối tượng xấu giăng sẵn.

### **Nghiêm trị để cảnh tỉnh, răn đe**

Vụ việc tung tin thất thiệt tại Trường Quân sự Quân khu 7 là bài học nhãn tiền cho người dùng mạng xã hội, nhất là các bạn trẻ trong môi trường học đường, khởi nghiệp. Phải nhấn mạnh vấn đề này, bởi nếu bạn nữ sinh HUFLIT đang học chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường Quân sự Quân khu 7 không quay clip, không chia sẻ thông tin thất thiệt để “làm môi” cho các đối tượng xấu cắt ghép, xuyên tạc, tung tin giả thì đã không xảy ra vụ việc đáng tiếc như vừa qua. Từ vụ việc này, Thạc sĩ, nhà báo Phan Văn Tú, Trưởng bộ môn Báo chí, Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã lên tiếng cảnh báo sinh viên: Trong thời đại 4.0 này, người sử dụng tin tức rất dễ dính bẫy tin giả, kể cả nhiều người uy tín; vì việc tiếp cận thông tin phụ thuộc vào nhiều nguồn, từ bối cảnh, môi trường, bạn bè... Cần phải tỉnh táo và cố gắng tránh chạy theo tâm lý “bầy đàn”, để bị cuốn vào cơn “lên đồng” tập thể...

Những yếu tố chủ quan từ nguồn tin dẫn đến tin tức chưa được kiểm chứng bị kẻ xấu lợi dụng tung tin giả, thực hiện chiến dịch truyền thông với mưu đồ xuyên tạc, phá hoại... như thế nào, sẽ được cơ quan điều tra làm rõ, xử lý hợp tình hợp lý. Nhưng đây là bài học đắt giá cho các bạn trẻ. Đừng vì một phút bốc đồng, nông nổi mà gián tiếp gây hậu quả xấu cho đời sống xã hội. Còn những đối tượng cố tình cắt ghép, dàn dựng,

tán phát, lan truyền thông tin thất thiệt, thể hiện rõ ý đồ, mưu đồ xuyên tạc, phá hoại... thì phải sớm được điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Khi những hành vi này bị lộ ra trước ánh sáng công lý thì các đối tượng có tư tưởng thù địch chuyên “bê lái” thông tin trên không gian mạng để lèo lái dư luận mới hết cơ xuyên tạc. Việt Nam tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng mọi công dân đều phải có tinh thần thượng tôn pháp luật. Không thể tự nhiên chủ nghĩa lợi dụng không gian mạng để tung tin thất thiệt xúc phạm, hạ bệ danh dự, uy tín tập thể, cá nhân. Phải nghiêm trị các hành vi vi phạm pháp luật để răn đe và cảnh tỉnh, không để những vụ việc tương tự tái diễn.

### **Các thế hệ đoàn viên, thanh niên thành phố Đông Hà với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc**

Nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân tộc; trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, công tác QP-AN của thành phố Đông Hà đã đạt được những thành tích quan trọng; lực lượng vũ trang thành phố được xây dựng ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; triển khai thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm luôn đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao, chất lượng thanh niên nhập ngũ hàng năm được nâng lên. Các tầng lớp nhân dân thành phố Đông Hà, gia đình, người thân, bạn bè đều phấn khởi, tự hào khi con em mình thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Các đoàn viên, thanh niên Đông Hà đều nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, do vậy, thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm, là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, mà còn là niềm vinh hạnh, tự hào lớn lao đối với mỗi thanh niên. Nhiều đồng chí trong các thế hệ thanh niên thành phố trong thời gian phục vụ tại ngũ đã phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp phục vụ lâu dài trong LLVT. Những đồng chí xuất ngũ trở về địa phương đều phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, phẩm chất người Công an nhân dân để tiếp tục tham gia công tác, lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương, đất nước.

# TIẾNG GỌI THIÊNG LIÊNG CỦA TỔ QUỐC

Trung tá **LÊ DUY TÂN**

Chính trị viên, Ban CHQS thành phố Đông Hà

Mỗi khi sắc xuân về trên mọi miền của đất nước, khi những cánh mai vàng khởi sắc, những nụ đào điểm xuyết trên những nhành cây báo hiệu thềm năm mới sắp đến thì cũng là lúc thanh niên ở từng miền quê của đất nước hình chữ “S” lại bước vào giai đoạn khám tuyển nghĩa vụ quân sự và sẵn sàng lên đường để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Hơn bao giờ hết chúng ta thấy được giá trị của cuộc sống bình yên, hạnh phúc, tự do, đất nước độc lập, hoà bình. Một thế giới của năm 2022 đầy biến động khi cuộc chiến giữa Nga và Ucraina diễn ra đã và đang kéo theo nhiều hệ lụy với tất cả các quốc gia trên thế giới từ kinh tế, chính trị, xã hội, ngoại giao... một đất nước Ucraina bị tàn phá nặng nề, bao nhiêu người dân phải rời bỏ quê hương ly tán, biết bao nhiêu binh lính của cả hai phía cũng như dân thường đã thiệt mạng và cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn chưa có hồi kết, liệu đến bao giờ hoà bình và tự do mới trở lại với người dân Ucraina... và còn đó các cuộc xung đột vũ trang, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các nước lớn, tạo nên một phần bức tranh toàn cảnh thế giới bất ổn, khó đoán định, tiềm ẩn các yếu tố phức tạp,

bất ngờ. Đối với nước ta, trong bối cảnh ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, các thế lực thù địch vẫn hằng ngày, hằng giờ thực hiện các thủ đoạn chống phá bằng chiến lược “diễn biến hoà bình”, tình hình biển Đông vẫn tiềm ẩn phức tạp, nếu chúng ta không xây dựng lực lượng quân đội, công an đủ tiềm lực và sức mạnh, không củng cố thể trận lòng dân vững chắc thì yếu tố bất ngờ không thể tránh khỏi.

Chính vì lẽ đó chúng ta phải luôn khắc ghi và trân trọng để thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu “*Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước*”, đó là mệnh lệnh, là tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đối với tuổi trẻ và bao thế hệ thanh niên Việt Nam. Chúng ta lên đường không chỉ là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm với tiếng gọi của Tổ quốc mà chính là sự thôi thúc trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ, với khát khao cống hiến, hoài bão tiếp bước cha anh như một thời “*Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai*”, làm nên một thời đại Hồ Chí Minh rạng danh lịch sử dân tộc, rũ bùn đứng dậy từ một đất nước nô lệ, Nhân dân làm than, bị đày đoạ với cuộc trường chinh giành độc lập, hoà bình, hàng triệu người con của Tổ quốc không kể già trẻ, gái trai và hàng triệu thanh

niên Việt Nam đã xung phong, tình nguyện cầm súng bảo vệ, quê hương, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “*lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu*” và Đại thắng mùa xuân 1975 thu giang sơn về một mối... Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước sau những năm chiến tranh, những khó khăn chông chát khi sự chống phá của các thế lực thù địch không lúc nào ngơi nghỉ, các cuộc tranh biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế tiếp tục đặt lên vai nhân dân, các lực lượng quyết tâm giữ chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Với nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó các lực lượng vũ trang tiếp tục xây dựng, trưởng thành, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong bất kỳ tình huống nào. Để thực hiện mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đủ sức mạnh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, muốn vậy hàng năm cả Quân đội và Công an đều thực hiện công tác tuyển sinh để lựa chọn nguồn nhân lực đào tạo bổ sung nguồn sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức và nguồn tuyển quân hằng năm thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân, đây cũng là lực lượng quan trọng

bổ sung nguồn lực cho LLVT các cấp, tổ chức huấn luyện, biên chế vào các đơn vị, đồng thời lựa chọn, bồi dưỡng những em có đủ năng lực, trình độ để tiếp tục công hiến phục vụ lâu dài trong Quân đội và Công an nhân dân, nhất là các em đã tốt nghiệp Cao đẳng và Đại học.

Môi trường Quân đội và Công an sẽ là trường học lớn để thanh niên được học tập, rèn luyện, trưởng thành cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, được sống trong điều kiện môi trường hoà bình, độc lập là sự kế thừa và biết ơn những thế hệ cha anh đi trước đã dựng xây, đó là sự đền đáp bằng những năm tháng cống hiến phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của thế trẻ ngày hôm nay, xung kích tình nguyện bằng ý chí, quyết tâm mới, hoài bão lớn để lên đường với tâm thế “*Tuổi trẻ Việt Nam khát vọng, tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo*”.

Thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự 2015 là bắt buộc đối với công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi (và hết 27 tuổi đối với các trường hợp tốt nghiệp cao đẳng, đại học). Việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an là trách nhiệm, nghĩa vụ và cũng là quyền lợi của mọi công dân theo Luật định. Hiện nay, công tác tuyển quân hằng năm gặp không ít những khó khăn, đặc biệt là các tiêu chí về sức khỏe, nhất là đối với địa bàn thành phố Đông Hà là đô thị trung tâm của tỉnh, các cháu sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông có điều kiện tham

gia học các trường cao đẳng, đại học, đi xuất khẩu lao động với số lượng cao, các bệnh lý về mắt, trong số công dân trong độ tuổi khám tuyển nghĩa vụ (qua khám tuyển năm 2023 có trên 30% các cháu có bệnh lý về mắt không đủ điều kiện nhập ngũ), bên cạnh đó vẫn còn một số yếu tố tác động, không loại trừ việc lợi dụng các kẽ hở của Luật để trốn tránh, có ý không tham gia sơ, khám tuyển ảnh hưởng đến công tác tuyển quân trong khi một số quy định để xử lý việc trốn tránh nghĩa vụ tính răn đe vẫn còn ở mức độ hạn chế, điều đó làm giảm đi tính công bằng trong xã hội, đó là điều đã và đang đặt ra đòi hỏi các cấp, các ngành phải vào cuộc để có sự tháo gỡ trong thời gian tới.

Năm 2023, theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh giao chỉ tiêu cho thành phố Đông Hà 140 công dân (trong đó tham gia nghĩa vụ quân sự 109 công dân và 31 công dân tham gia nghĩa vụ Công an). Trong số 140 công dân tham gia nghĩa vụ có 05 em là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, 17 em có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học (chiếm 12,14%), 01 nữ, 02 em đã có gia đình và có con nhỏ. Qua công tác khám tuyển và hoàn chỉnh hồ sơ đã có nhiều em có đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ lần này, cùng với đó có 16 em thuộc diện là hộ cận nghèo, hộ nghèo, một số em có khó khăn do nhiều hoàn cảnh khác nhau, song với sự quan tâm của cấp uỷ chính quyền các cấp, các ban, ngành từ thành phố đến cơ sở đã kịp

thời động viên để gia đình và cá nhân các em yên tâm, vui vẻ lên đường thực hiện nhiệm vụ, nhân dịp này Ban CHQS thành phố đã cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã đến thăm và động viên 31 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn nhất, bên cạnh đó còn có sự quan tâm của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh thành phố cũng đã có những phần quà động viên, các phường, khu phố đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi để có những dặn dò, động viên các em, đó là những tình cảm ấm áp của quê hương, gia đình, bạn bè gửi gắm động viên các em lên đường làm nhiệm vụ với Tổ quốc.

Với những lời hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của em Nguyễn Văn Hào, công dân Phường 1, đại diện cho số các em lên đường lần này đã thể hiện cho ý chí, quyết tâm của tuổi trẻ thành phố cùng với tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Quảng Trị nói riêng nguyện phấn đấu rèn luyện, trưởng thành, cống hiến, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay, cùng với sự quan tâm động viên của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp uỷ chính quyền địa phương, gia đình, bạn bè chúng ta tin tưởng rằng các em sẽ xứng đáng với sự tin tưởng gửi gắm đó, xứng đáng với truyền thống của quê hương thành phố Đông Hà anh hùng. Chúc các em vững niềm tin với quyết tâm mới, khí thế mới, tiến bộ mới, nhiều thắng lợi mới!

# Hiệu quả mô hình “Hai trong một”

NGUYỄN HẢI PHI

Phó Giám đốc Trung tâm VH TT&TDTT thành phố

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, thời gian qua, TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã áp dụng mô hình Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư. Sau gần 4 năm thực hiện, mô hình này đang phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chúng tôi theo chân ông Phạm Xuân Mượn, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố 9, Phường 5, TP. Đông Hà cùng những cán bộ trong khu phố đến với người dân sống ở kiệt 150, đường Hàm Nghi nói dài để vận động những hộ dân nơi đây thực hiện xã hội hóa xây dựng tuyến đường bê tông và điện chiếu sáng. Với vai trò là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận, ông Mượn thực hiện kiêm nhiệm luôn cả 2 nhiệm vụ để đứng ra thuyết phục những hộ dân ở đây góp sức xây dựng khóm phố sáng, sạch hơn. Sau nhiều lần bàn bạc, vận động, giờ đây việc làm ấy đã thành công nhờ đóng cả “hai vai”.

Ông Mượn cho biết: “Thực tiễn trên địa bàn khu phố chúng tôi vừa Bí thư chi bộ, vừa Trưởng ban công tác Mặt trận, phối hợp với khu phố trưởng đã vận động nhân dân thực

hiện mô hình rất tốt; ví dụ xã hội hóa đường khu phố, có những khu phố chúng tôi đến họp và triển khai cách đối ứng hay không đối ứng, nó lợi về mặt nào, trên cơ sở đó quần chúng nhân dân thảo luận đi đến thống nhất thực hiện. Họ vừa chủ thể, đồng thời là người giám sát thực hiện công trình nên chất lượng rất tốt. Chúng tôi hiện nay đang nghiên cứu để tiếp tục nhân rộng”.

Ông Ngô Tất Tứ, một người dân ở kiệt 150 đường Hàm Nghi nhận xét: “Những năm gần đây công tác tổ chức Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận tôi thấy đây là một mô hình mới và phát huy được hiệu quả, vì đi sâu sát với dân hơn, nắm bắt tình hình với dân hơn để có những cái vấn đề gì đề xuất thì rất thuận lợi”.

Tại địa bàn Phường 5, TP. Đông Hà, mô hình này được triển khai từ đầu năm 2019, đến thời điểm này trên địa bàn phường 10/11 khu phố có Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận. Đây là một trong những địa phương ở thành phố đi đầu trong việc thực hiện mô hình nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư. Mặc dù được triển khai trong thời gian ngắn, song hiệu quả đã thể hiện rõ.

Ông Lê Quang Việt Sơn - UVBTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 5, TP. Đông Hà khẳng định: Những cán bộ được lựa chọn

để làm việc “hai vai” đều là những người có trách nhiệm cao, gương mẫu, tận tụy với công việc, được người dân thống nhất cao. Nhờ vậy, việc thực thi các công việc từ phường xuống cơ sở cũng nhanh gọn, hiệu quả hơn. Qua theo dõi đánh giá, mô hình đưa lại rất tích cực hiệu quả, nhiều nơi đã chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời phát huy được hiệu quả việc dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu ở các khu dân cư trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại khu phố.

Cũng là địa phương thực hiện khá hiệu quả mô hình hợp nhất Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư, đến nay Phường 1, TP. Đông Hà đã có 8/10 khu phố thực hiện mô hình này và đã phát huy hiệu quả, vừa tinh gọn đội ngũ, tăng thu nhập vừa tạo điều kiện để cán bộ khối phố phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hữu Văn, Phó Bí thư Đảng ủy Phường 1, đây là mô hình mới, vì vậy trên địa bàn phường còn 2 khu phố chưa thực hiện được việc hợp nhất 2 chức danh này. “Đây cũng là một khó khăn, với vai trò trách nhiệm của các đồng chí Bí thư nhiệm kỳ trước không tham gia trong việc công tác nhân sự, một số đồng chí chưa quen việc, cũng khối lượng công việc, vì vậy các đồng chí có ý kiến tiếp cận dần để cho hoàn thiện hơn. Thời



gian đến, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo để kiện toàn cho đảm bảo 10/10 khu phố Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư”. Ông Văn cho biết.

Mô hình hợp nhất 2 chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư nói trên đã góp phần thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao. Tuy nhiên, một người đảm nhận cả hai chức danh thì khối lượng công việc rất nhiều, do đó cần sự nhiệt tình, công tâm, khách quan, xác định được vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện công việc, nếu không sẽ xảy ra tình trạng “vừa đánh bóng, vừa thổi còi”. Ông Lê Đức Dũng, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố 1, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà chia sẻ: “Khu phố có trên 500 hộ dân, địa bàn rộng. Việc hợp nhất 2 chức danh này lại với nhau thì có luận lợi hơn trong công tác điều hành chỉ đạo, ở trong cấp ủy có tiếng nói trọng lượng hơn, đưa lại kết quả công việc cao hơn. Tuy nhiên, ở khu phố có số dân đông thì khá vất vả, do công việc quá nhiều, nếu không phân định rõ sẽ lạm dụng về công việc chung”.

Ông Trần Văn Hạng, một người dân sống ở khu phố Lương An, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà cho rằng, khi chưa thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ, đồng thời là Trưởng ban công tác Mặt trận, mỗi khi triển khai các hoạt động, chương trình của địa phương đến người dân là khu phố lại phải tổ chức nhiều cuộc họp rồi ban hành các nghị quyết, sau đó mới đi đến

triển khai thực hiện, nhưng nay thuận lợi và công việc cũng hiệu quả hơn nhiều. Chi bộ kiêm luôn Mặt trận là cái mới và rất hay, vì nó đã chuyển về đúng một môi, kết hợp để vận động đúng với mục tiêu, mặt khác đã tinh giảm được cán bộ. Tất nhiên, có khi cán bộ nhiều nhưng cũng không đồng nhất dẫn đến hiệu quả công việc không cao. Đơn cử như con đường Bà Huyện Thanh Quan đi qua trên địa bàn khu phố, nhiều hộ dân không hiểu đã phản ánh đến cách GPMB, nhưng Chi bộ, Mặt trận cùng với cán bộ khu phố đồng nhất và đến nói cho dân hiểu, vì vậy đến nay con đường đã thực hiện xong.

Mô hình Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư là một chính sách đúng đắn, phù hợp, đi vào lòng dân nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở khu phố, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thu hút người có đức, có tài. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đông Hà khẳng định: Mô hình này áp dụng thực hiện thí điểm thời gian qua trên địa bàn thành phố chúng tôi thấy rất hiệu quả. Để thực hiện tốt hơn nữa, Ban Thường vụ Thành ủy đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm. Đó là: Cần quan tâm lựa chọn những người có trình độ năng lực, chủ động trong công việc; phải sát sao, gần dân, hiểu dân và lắng nghe ý kiến của dân để thử đó nắm bắt xử lý các ý kiến phù hợp, giải quyết kịp thời những tâm tư nguyện vọng của nhân dân; tiếp tục bồi dưỡng và

đào tạo kỹ năng công tác của Đảng về công tác vận động quần chúng, kỹ năng lãnh đạo để người Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận phát huy được tối đa vai trò cân sức “hai vai”; hoàn thiện và thực hiện tốt các cơ chế giám sát quyền lực ở mỗi chi bộ.

Thực hiện thí điểm mô hình Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư theo tinh thần Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6, khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy Đông Hà về thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, vào thời điểm hiện nay thành phố Đông Hà có 37/62 Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư. Các khu phố còn lại do sáp nhập, đang kiêm nhiệm công tác khác ở khu dân cư hoặc là do những cán bộ khu phố mới nhận nhiệm vụ sau Đại hội Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 chưa quen việc thực hiện nhiệm vụ cả “hai vai”, vì vậy chưa tiến hành áp dụng mô hình này.

Có thể khẳng định rằng, đây là mô hình phát huy hiệu quả khá rõ nét cần được nhân rộng ra những địa phương khác trong tỉnh, trong nước. Ở đâu đó còn có một số vấn đề cần được giải quyết, khắc phục trong thực hiện, song đó chỉ là những vấn đề tồn tại khách quan tạm thời không khó để giải quyết. Vấn đề cốt lõi là đã mang lại hiệu quả thực chất và thuận với “ý Đảng, lòng dân”.

# MẶT TRẬN ĐÔNG HÀ VỚI CÔNG TÁC XOÁ NHÀ TẠM BỢ CHO HỘ NGHÈO

Bài, ảnh: HOÀNG THỊ NA  
UVTT Ủy ban MTTQVN thành phố Đông Hà

Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Đông Hà đã tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực cùng chung tay giúp đỡ người nghèo xây dựng và sửa chữa nhà ở; qua đó, góp phần ổn định đời sống, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Thành phố hiện nay còn 422 hộ nghèo, 1.377 hộ cận nghèo và nhiều người khuyết tật, người già cô đơn, nạn nhân chất độc da cam/đioxin có cuộc sống khó khăn, rất cần sự quan tâm, động viên, chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng. Xác định việc làm nhà, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo là một trong những hoạt động ưu tiên hàng đầu trong công tác giảm nghèo của thành phố, những năm qua, MTTQ các cấp thành phố tập trung huy động tối đa các nguồn lực cùng chung tay giúp đỡ các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo điều kiện về nhà ở.

Để thực hiện có hiệu quả công tác xoá nhà tạm bợ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố bám sát hướng dẫn Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương để triển khai thực hiện đem lại nhiều kết quả tích cực. Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN - Ban vận động Quỹ Vì người nghèo thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan vận động các nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn ủng hộ đóng góp Quỹ Vì người nghèo. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ, Ban Vận động quỹ thường xuyên chỉnh sửa, bổ sung nội



*Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ông Hoàng Ngọc Cẩm, Khu phố 2, phường Đông Giang*

dung Quy định quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” đảm bảo quy định. Hướng dẫn Mặt trận cơ sở phối hợp chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức rà soát tình hình nhà ở các hộ nghèo để có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ. Năm 2022, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thành phố đã huy động được 3.420.734.000 đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 39 Nhà Đại đoàn kết với số tiền 1.433.000.000 đồng. Hỗ trợ sinh kế và tặng 240 suất quà cho gia đình chính sách, đau ốm dài ngày, học sinh nghèo vượt khó, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 257.000.000đ. Tổ chức trao 6.613 suất quà trị giá 3.001.840.000đ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già neo đơn, đối tượng yếu thế, đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Nhân thực hiện đợt thi đua cao điểm từ tháng 8/2021 đến 31/5/2022 để chào

mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Đông Hà (28/4/1972 - 28/4/2022), gắn với kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2022), Mặt trận các cấp từ thành phố đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 22 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền 782.000.000 đồng; tổ chức trao sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 1.852.460.000 đồng; thăm, tặng quà trong các dịp lễ, tết với 11.674 suất quà, tổng số tiền 5.197.142.000 đồng.

Từ hiệu quả của cuộc vận động, với sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị thành phố cùng sự tham gia hưởng ứng đông đảo đoàn viên, hội viên, Nhân dân và các nhà hảo tâm đã góp phần cùng thành phố giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm là 0,6%/năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII đã xác định./.

# ĐÔNG THANH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2023-2028

Bài, ảnh: HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ



Toàn cảnh Đại hội Hội Nông dân phường Đông Thanh

**T**rong 02 ngày 9, 10/02/2023, phường Đông Thanh tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân (HND) phường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại biểu dự Đại hội có đ/c Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HND Tỉnh Quảng Trị; đ/c Đỗ Cao Thắng - ThUV, Chủ tịch HND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo các ban Tỉnh Hội, Thường trực Thành hội, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBMT và HND 08 phường trên địa bàn, các ban ngành đoàn thể phường và 69 đại biểu chính

thức đại diện cho 565 hội viên nông dân phường. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ HND thành phố chọn tổ chức Đại hội điểm cho cấp cơ sở.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, công tác Hội và phong trào nông dân của Hội phường đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tổ chức Hội quan tâm tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ hội viên. Gắn các hoạt động với triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ

Chính trị “*về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”.

Công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên được chú trọng thực hiện. Trong nhiệm kỳ đã phát triển được 90 hội viên, nâng tổng số 565 hội viên. Hội chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi Hội, tổ Hội. Hàng năm, tổ chức ký kết các chỉ tiêu thi đua làm cơ sở đánh giá phong trào công tác hội, định hướng nội dung sinh hoạt cho các chi hội phù hợp với tình hình của từng khu phố.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh,



*BCH Hội Nông dân phường Đông Thanh, nhiệm kỳ 2023 - 2028, ra mắt nhận nhiệm vụ*

đoàn kết giúp nhau làm giàu đạt nhiều kết quả thiết thực; khơi dậy tính chủ động, sáng tạo, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, khai thác sử dụng hiệu quả đất đai, áp dụng tiến bộ khoa học, nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Sản lượng lúa đạt từ 90-100 triệu đồng/năm, tăng từ 45-55 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; rau màu đạt 450-500 triệu đồng/ha/năm, tăng 40-50 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Từ phong trào xuất hiện nhiều gương làm ăn kinh tế giỏi. Toàn phường có 217/433 hộ có hội viên sản xuất kinh doanh giỏi; hộ nghèo còn 03 hộ, giảm 07 hộ so với đầu nhiệm kỳ.

Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân về nguồn vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật được quan tâm. Phối hợp với ngân hàng chính

sách xã hội tạo điều kiện hội viên vay vốn dư nợ trên 8,1 tỷ đồng với 101 thành viên. Phối hợp Hợp tác xã, các đơn vị liên quan hỗ trợ 09 mô hình sản xuất nông nghiệp, cung ứng hơn 150 tấn phân bón, 18 tấn giống lúa các loại, 40 máy nông nghiệp và hàng trăm kg thuốc bảo vệ thực vật cho Hội viên nông dân phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tổ chức 29 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và thăm quan học tập một số mô hình kinh tế trong và ngoài tỉnh cho 1745 lượt hội viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Cao Thắng, Chủ tịch HND thành phố ghi nhận, biểu dương những thành tích HND phường đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị trong nhiệm kỳ mới 2023-2028, cán bộ, hội viên nông dân phường tiếp tục đẩy mạnh và

nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào “*Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững*” đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển” Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, đồng chí Hồ Xuân Huy tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Thanh, nhiệm kỳ 2023-2028.

# LUÔN KHẲNG ĐỊNH “*tiếng nói*” Ở ĐỊA PHƯƠNG

Bài & ảnh: HẢI PHI

**R**hông được gọi tên đài như trước đây nữa nhưng bộ phận truyền thông của các Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao (Trung tâm VH TT - T DTT) trong tỉnh vẫn được công chúng vẫn gọi tên “phóng viên đài”. Dù ở vị trí nào đi nữa họ vẫn nhiệt huyết, yêu nghề ngày đêm lặng thầm tìm kiếm những thông tin hay đến công chúng.



*Phóng viên đài huyện đạt giải cao tại các giải báo chí trong tỉnh*

Ấn tượng của những người làm báo đang công tác tại các Trung tâm VH TT - T DTT trên địa bàn tỉnh là đa năng, yêu nghề, không quản ngại khó khăn, bám sát cơ sở, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân đến với Đảng, chính quyền các cấp. Thực hiện Nghị quyết 18 và 19 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII, ngày 8/11/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2611/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm VH TT - T DTT trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Phát thanh - Truyền hình, Đài Truyền thanh cấp huyện. Bộ phận thông tin các tại Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao trong tỉnh hiện có trung bình từ 4 đến 8 người, trong đó có biên tập viên, phóng viên, phát thanh viên và kỹ thuật viên. Với số lượng đội ngũ cán bộ khiêm tốn để đảm đương thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phản ánh các hoạt động của các cơ quan, ban ngành tại địa phương cũng là những thách thức không nhỏ đối với những người làm báo ở đây.

Mặc dù, có những phần việc chưa được đào tạo thực sự bài bản, chuyên nghiệp, chủ yếu là tự học hỏi lẫn nhau và tự nâng cao tay nghề qua thực tiễn, song với sự đam mê, nhiệt huyết, những người làm báo tại các Trung tâm trong tỉnh

luôn làm tốt nhiệm vụ được giao, thậm chí còn là cộng tác viên đắc lực cho các cơ quan báo chí của tỉnh nhà. Để nâng cao chất lượng các tin bài và các chương trình phát thanh, truyền hình địa phương, đội ngũ làm báo của các Trung tâm VH TT - T DTT còn thường xuyên phát huy tính sáng tạo, đa dạng các hình thức tuyên truyền, không chỉ là xây dựng và đa dạng các chương trình phát thanh địa phương mà còn xây dựng trang fanpage của đơn vị mình để thường xuyên cập nhật các thông tin thời sự của địa phương nhằm truyền tải đến công chúng và được đồng bào công chúng theo dõi cập nhật. Tuy khó khăn vất vả và là thế, song cũng chính trong khó khăn, vất vả đó đã rèn luyện cho đội ngũ làm báo ở các Trung tâm VH TT - T DTT trong tỉnh trở nên đa năng hơn, khi một mình vừa phải viết kịch bản, quay phim, dựng hình, dẫn hiện trường và làm phát thanh viên... Có một số đơn vị còn sử dụng kỹ thuật viên làm quay phim, với phương châm “*một người giỏi một việc nhưng phải biết nhiều việc*”. Thường xuyên bám sát cơ sở, phát hiện những đề tài hay, hấp dẫn để có được các tác phẩm báo chí có chiều sâu và tác dụng tích cực đến công chúng.

Với tình yêu nghề, những người làm báo các các Trung tâm VH TT - T DTT trong tỉnh “*tay xách, nách mang*” đã đi đến mọi nơi để khai thác những thông tin hữu ích nhất. Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ những người làm báo tại các Trung tâm VH TT - T DTT trong tỉnh luôn phải học hỏi tiếp thu trau dồi kiến thức chuyên môn, nâng cao hiểu biết để có những tác phẩm báo chí chất lượng cộng tác với Báo Quảng Trị, Đài PTTH tỉnh và các cơ quan truyền thông, báo chí trong nước. Phóng viên Khánh Huyền của Trung tâm VH TT - T DTT thị xã Quảng Trị chia sẻ: “*Là một phóng viên trẻ, tôi luôn nỗ lực trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ. Quá trình tác nghiệp, bản thân luôn cố gắng linh hoạt hơn trong tìm kiếm đề tài, triển khai thông tin theo chiều hướng mới, sáng tạo. Là phóng viên mảng truyền hình công tác tại địa phương nên bên cạnh trau dồi khả năng viết, tôi cũng dần hoàn thiện hơn kỹ năng quay, dựng, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ trong mọi điều kiện. Tôi luôn cố gắng hoàn thiện tốt nhất sản phẩm của mình, hướng tới mục tiêu đưa thông tin nhanh, sâu, cần thiết và tác động hiệu quả đến công chúng*”. Phóng viên Anh Vũ, Trung tâm VH TT - T DTT huyện Cam Lộ cho biết thêm: “*Làm nghề báo, phải tích cực đi cơ sở, thâm nhập thực tế mới có được*

## CHUYÊN MỤC XÂY DỰNG ĐẢNG

*những tác phẩm chân thực. Mỗi tác phẩm được nhân dân đón nhận là nguồn động viên để chúng tôi nỗ lực cố gắng hơn nữa*". Về công sức của những người làm báo ở huyện bỏ ra khá nhiều, thế nhưng, nếu nói về chế độ nhuận bút, thù lao so với các cơ quan báo, đài trong tỉnh thì nhuận bút, thù lao của họ còn rất thấp, chỉ mang tính chất hỗ trợ. "Yêu nghề là chính chứ nhuận bút chả đáng là bao", một phóng viên chia sẻ.

Ông Hoàng Ngọc Sỹ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị cho biết: Phóng viên công tác tại các trung tâm VH TT - TDTT trong tỉnh, là nhân tố quan trọng giúp đơn vị bắt nhịp với xu hướng làm báo chuyên nghiệp, hiện đại. Bởi tham gia tổ chức hội những người làm báo tại các Trung tâm VH TT - TDTT trong tỉnh có điều kiện học hỏi, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ với những nhà báo chuyên nghiệp, từ đó góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí. "Chúng tôi xem sự phát triển công nghệ hiện nay là yếu tố quyết định để phát triển công tác báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh, vì vậy bằng năm Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức từ 2 đến 3 khóa dành cho các phóng viên hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh. Những khóa học là kiến thức hết sức bổ ích và kỹ năng mới, hiện đại đã được giảng viên có tên tuổi trình bày dễ hiểu, dễ tiếp thu áp dụng vào thực tế ở địa phương". Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị Hoàng Ngọc Sỹ thông tin thêm.

Phóng viên Nguyễn Trang của Trung tâm VH TT - TDTT huyện Vĩnh Linh, một phóng viên làm việc không lâu trong môi trường báo chí nhưng đã có những tác phẩm để lại dấu ấn cho công chúng, chị tâm sự: Với ý thức, trách nhiệm của cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền, sau khi nhận được thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy, bản thân tôi đã tập trung nghiên cứu kỹ điều lệ giải để tìm hiểu, đi đến lựa chọn chủ đề để khai thác các nội dung phù hợp, độc đáo. Tuy nhiên, với địa bàn rộng, dân cư đông, bản thân lại là nữ nhà báo trẻ, kinh nghiệm công tác chưa nhiều nên ban đầu gặp không ít khó khăn. Được sự quan tâm của lãnh đạo trung tâm và đồng nghiệp, đặc biệt là Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh, cùng với nỗ lực và quyết tâm của bản thân, vừa qua tham gia giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị năm 2022, tôi quyết định thực hiện bài viết với chủ đề "Khi cán bộ về cơ sở" với 3 kỳ. Tác phẩm là chuỗi các nhân vật, sự kiện được tập hợp, khâu chuỗi, phân tích, đánh giá nhằm nêu bật vai trò, vị trí then chốt của cấp ủy Đảng trong quá trình luân chuyển, điều động cán bộ, lãnh đạo về cơ sở, nhất là đối với các xã vùng khó, đặc biệt khó khăn, địa phương

phát sinh nhiều vấn đề cần xử lý triệt để. "Chính thông qua quá trình tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị năm 2022, những tác giả không chuyên cùng đội ngũ làm báo như chúng tôi hiểu sâu sắc hơn về Đảng, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Từ đó trưởng thành hơn trong sáng tác những tác phẩm báo chí về đề tài xây dựng Đảng và sẽ tiếp tục nỗ lực làm tốt hơn nữa nhiệm vụ góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng thông qua các tác phẩm báo chí trên các phương tiện thông tin đại chúng". Phóng viên Nguyễn Trang của Trung tâm VH TT - TDTT huyện Vĩnh Linh cho biết thêm.

Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid - 19 và các trận lũ xảy ra trong những năm gần đây trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bộ phận truyền thông tại các Trung tâm VH TT - TDTT trong tỉnh đã xông xáo thực hiện nhiều tác phẩm tin, bài, phóng sự kịp thời phản ánh đưa thông tin kịp thời đến với công chúng. Nhận xét về hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn thành phố Đông Hà, ông Trần Thanh Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Đông Hà cho biết, chúng tôi đánh giá rất cao hiệu quả của công tác truyền thông của Trung tâm VH TT - TDTT thành phố. "Trong những năm qua bộ phận làm công tác truyền thông của Trung tâm VH TT - TDTT thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để làm tốt công tác trong lĩnh vực truyền thông. Tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị, địa phương để đưa tin chính xác, kịp thời về những hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố. Đổi mới hình thức, cách tiếp cận thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa bàn đô thị nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là vào các dịp lễ, sự kiện của quê hương, đất nước". Ông Tiến cho biết thêm.

Đầu còn khó khăn vất vả lẫn đôi chút băn khoăn, trăn trở, nhưng mỗi phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên của các Trung tâm VH TT - TDTT trong tỉnh vẫn luôn gắn bó, tâm huyết và nỗ lực với nghề đã chọn, hoàn thành trách nhiệm của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng. Song họ cũng mong muốn nhận được sự quan tâm về chế độ thù lao, nhuận bút tại các Trung tâm VH TT - TDTT trong tỉnh và tạo điều kiện hơn nữa của các cấp, các ngành để những người làm báo "đài huyện" có môi trường tác nghiệp thuận lợi hơn để mang lại hiệu quả công việc cao hơn.

# TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ THÁNG 01 NĂM 2023

**NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG**

Văn phòng Thành ủy

## **- Về lĩnh vực kinh tế**

Trong tháng 01/2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước thực hiện 1.781 tỷ đồng, đạt 16,7% kế hoạch năm và tăng 115,2% so với cùng kỳ năm trước. Các hiện tượng tiêu cực như buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, gian lận thương mại... có chuyển biến tích cực so với năm trước.

Theo số liệu thống kê, tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì mức ổn định, các cơ sở gia tăng sản lượng sản xuất phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán; một số ngành sản xuất sản lượng tăng cao: sản xuất thực phẩm, may mặc, gỗ mỹ nghệ...; các doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp vẫn duy trì sản xuất, tiếp tục khắc phục những khó khăn, tìm kiếm và mở rộng thị trường, củng cố hệ thống phân phối tiêu thụ sản phẩm; đồng thời tăng cường thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán.

Tính đến ngày 15/1/2023, toàn thành phố gieo trồng được 944,4 ha cây hàng năm vụ Đông Xuân 2022 - 2023, bằng 108,9% so với cùng kỳ năm trước. Thời tiết bước vào vụ Đông Xuân năm nay kém thuận lợi hơn, thời tiết liên tục mưa dầm và rét đậm nên ảnh hưởng đến việc gieo cấy và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Công tác phòng trừ sâu bệnh triển khai ngay từ đầu vụ. Đáng chú ý, số lượng hoa chậu, cây cảnh đã trồng 50.000 chậu, trong đó hoa cúc 20.000 chậu; các loại hoa khác 30.000 chậu để phục vụ Nhân dân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố có xu hướng ổn định, thành phố tiếp tục triển khai công tác phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm; kiểm

tra, nắm tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm để có biện pháp xử lý kịp thời; thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các lò giết mổ gia súc, gia cầm, cơ sở chăn nuôi, khu vực buôn bán động vật, sản phẩm động vật tại các chợ... Thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y. Tăng cường kiểm tra tại các chợ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trong lĩnh vực thú y.

Tổng thu cân đối ngân sách địa phương 20 ngày đầu tháng 01 đạt 37.533 triệu đồng, bằng 7,02% dự toán HĐND tỉnh, bằng 5,12% dự toán HĐND thành phố giao.

## **- Về Quản lý đô thị; dịch vụ công ích; tài nguyên môi trường và giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng**

Tiếp tục thực hiện công tác rà soát lại các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn không còn phù hợp với điều kiện thực tế, tính khả thi không cao. Chỉ đạo rà soát các tuyến đường để gắn biển tên các tuyến đường và đặt số nhà trên địa bàn; thực hiện gắn mới và sửa chữa một số biển tên đường phố đã bị hư hỏng nhằm tạo mỹ quan đô thị. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng; thực hiện cấp phép và kiểm tra các công trình sau cấp phép; kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị.

Công tác dịch vụ công ích được thực hiện nghiêm; triển khai thi công xây dựng các công trình điện chiếu sáng, điện trang trí, pano hoa phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; quản lý, theo dõi và duy trì hệ thống điện chiếu sáng đô thị. Giám sát hoạt động tại nghĩa trang nhân dân thành phố; thực hiện tốt công tác cấp đất mai táng, cát táng theo đúng quy định, phối hợp với các đơn vị liên quan di dời các phần

mộ năm xen lẫn trong khu dân cư.

Triển khai thực hiện Thống kê đất đai năm 2023; Lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Đông Hà. Tiếp tục triển khai rà soát, đo đạc địa chính, cắm mốc ranh giới và đề xuất phương án quản lý khai thác có hiệu quả quỹ đất chưa sử dụng xen kẽ trong khu dân cư. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất chưa sử dụng và đất công ích (5%) trên địa bàn; nâng cao hiệu quả cập nhật, chỉnh lý biến động trên địa bàn thành phố. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tư vấn triển khai Dự án đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp GCNQSD đất thành phố Đông Hà (hạng mục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, chôn cất mồ mã và xây dựng lăng mộ trên địa bàn. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố; ban hành kế hoạch phát động ra quân vệ sinh môi trường chuẩn bị đón tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ GPMB công trình.

### **- Về lĩnh vực văn hoá và xã hội**

Nổi bật trong tháng, công tác bảo đảm an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Quý Mão cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đã được thực hiện hiệu quả, vui tươi, đầm ấm, thiết thực. Theo báo cáo của UBND thành phố, trong dịp Tết Nguyên đán đã trích kinh phí tặng quà cho các đối tượng từ nguồn ngân sách trung ương, tỉnh và thành với tổng kinh phí khoảng 1.341.800.000 đồng (ngân sách Trung ương: số tiền: 753.300.000 đồng; ngân sách tỉnh: số tiền 48.500.000 đồng và ngân sách thành phố: số tiền: 540.000.000 đồng).

Ngoài ra, thành phố đã lập thủ tục chi trả tiền trợ cấp các loại và thực hiện rà soát, cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng và các chế độ liên quan đến các đối tượng chính sách. Thực hiện tốt

công tác bảo trợ xã hội; quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, điều chỉnh trợ cấp, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trợ cấp mai táng phí, lập thủ tục chi trả theo đúng quy định.

### **- Về lĩnh vực nội chính**

Tổ chức hoàn thành Hội nghị đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các phường năm 2022; đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Người đứng đầu, cấp phó Người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và Chủ tịch UBND các phường năm 2022. Thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ đảm bảo theo đúng quy định. Công tác tiếp dân, thanh tra, tư pháp, giải quyết đơn thư tiếp tục được duy trì nền nếp, đúng quy định.

### **- Về công tác quốc phòng - an ninh**

Duy trì nghiêm công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố; chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, trật tự công cộng cho nhân dân đón Tết vui Xuân.

### **Nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02/2023**

1. Theo dõi, cập nhật tình hình thị trường cung, cầu hàng hóa, diễn biến giá cả sau Tết Nguyên đán; chỉ đạo các địa phương tăng cường phòng chống rét và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh để xử lý kịp thời; tăng cường việc kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm gia cầm.

2. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách nhất là thu nợ đọng thuế, chống thất thu, khai thác hiệu quả quỹ đất; thực hiện công tác quản lý giá cả thị trường góp phần bình ổn giá.

3. Tích cực phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình hoàn thiện nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà,



tỉnh Quảng Trị đến năm 2045, sớm trình UBND tỉnh phê duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng công trình; kiểm tra quản lý trật tự đô thị sau Tết Nguyên đán.

4. Tăng cường công tác quản lý đất đai; thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Đông Hà; lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố. Tiếp tục thực hiện Đề án Quy hoạch, xây dựng, quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường trước và sau Tết Nguyên đán; tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý trật tự đô thị, kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để họp chợ, kinh doanh nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị.

5. Tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch đổi mới chương trình, sách giáo khoa tại địa phương. Tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố. Duy trì tốt công tác phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh cho nhân dân; tăng cường công tác quản lý hoạt động hành nghề tư nhân trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

6. Tập trung chỉ đạo thực hiện các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban hành Kế hoạch xây dựng thành phố, phường đạt chuẩn đô thị văn minh và xây dựng tuyến phố văn minh đô thị năm 2023. Thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo theo đúng quy định; rà soát, kịp thời cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng.

7. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023 và kế hoạch biên chế công chức, số người làm việc năm 2024. Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, công tác văn thư lưu trữ, công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ năm 2023; kế hoạch duy trì và củng cố chỉ số Papi

năm 2023. Tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua năm 2023 và tuyên dương khen thưởng công tác năm 2022. Thực hiện các chế độ chính sách đối với các bộ, công chức, viên chức đảm bảo quy định; tổ chức kiểm tra công vụ, công sở tại các cơ quan, chuyên môn, đơn vị sự nghiệp sau Tết Nguyên đán.

8. Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư của công dân, tiếp tục tập trung xử lý các vụ việc kéo dài; tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách, việc chấp hành kết luận thanh tra theo kế hoạch.

9. Tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh; bố trí lực lượng tuần tra bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng trên địa bàn; ngăn chặn và xử lý nghiêm nạn đua xe trái phép, trộm cắp, cờ bạc, mại dâm, ma túy, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố; phòng chống cháy nổ, kiểm tra đôn đốc các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong những ngày Tết. Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023.

Năm 2023 là năm thứ hai của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 -2025, cũng là năm thứ hai thành phố thực hiện tự cân đối chi thường xuyên và là năm thứ ba trong thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Đây được xem là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng, đòi hỏi cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở phải nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, điều hành ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao và sự chung tay, góp sức của toàn thể nhân dân, thành phố sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong tháng 02 và cả năm 2023.

## ĐÔNG HÀ HIỆN THỰC HÓA

# “Thành phố bên sông”

TRÀ MY

**N**ư ông bà ta có câu: “*Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ*”. Nghĩa là: Tốt thứ nhất gần chợ, tốt thứ hai gần sông, tốt thứ ba là gần đường. Cũng bởi vì thế mà hơn 15 năm trở lại đây, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã định hướng triển khai quy hoạch, cải tạo diện mạo hai bên bờ sông, tạo “điểm nhấn” quan trọng của thành phố lấy sông Hiếu làm trục trung tâm để phát triển đô thị xanh, văn minh, hiện đại và bền vững, mang đậm nét của khu đô thị ven sông.

Quy hoạch đô thị có ý nghĩa quan trọng, là tiền đề cho một đô thị văn minh và

phát triển bền vững. Ý tưởng phát triển 2 bên bờ sông Hiếu được cụ thể hóa bằng đề án quy hoạch chung thị xã Đông Hà được UBND tỉnh phê duyệt vào năm 2006. Hiện nay, thành phố đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045 và định hướng phát triển lấy sông Hiếu làm trục trung tâm theo định hướng trước đây. Trên cơ sở quy hoạch chung năm 2006 và điều chỉnh quy hoạch chung, TP. Đông Hà đã tiến hành triển khai quy hoạch các phân khu tỷ lệ 1/2000 các phường và tỷ lệ 1/500 các khu chức năng, khu đô thị, khu

dân cư cũng như quy hoạch cảnh quan 2 bên bờ sông Hiếu để triển khai công khai cho người dân được biết. Từ các quy hoạch đó, thành phố tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và trật tự quản lý đô thị 2 bên bờ sông. Từ việc triển khai công tác quy hoạch, đầu tư các dự án 2 bên bờ sông Hiếu đến nay bộ mặt đô thị ở khu vực này khang trang hơn.

Kiến trúc sư Võ Công Cẩn, Giám đốc Công ty Tư vấn Thiết kế Không Gian Xanh cho rằng: Việc TP. Đông Hà và tỉnh Quảng Trị lấy dòng



Toàn cảnh TP. Đông Hà nhìn từ trên cao - Ảnh: Phước Tuấn

sông Hiếu làm trục trung tâm để phát triển không gian, kiến trúc đô thị về 4 hướng là rất phù hợp. Điều cần thiết là phải có các khâu lập quy hoạch chung, từ đó tiến hành lập các quy hoạch phân khu và quy hoạch chỉnh trang 2 bên bờ sông Hiếu. Điều quan trọng nhất là phải tuân thủ đồ án quy hoạch 2 bên bờ sông Hiếu.

So với các đô thị khác trong cả nước, TP. Đông Hà là đô thị trẻ có nhiều tiềm năng phát triển không gian kiến trúc đô thị. Tuy nhiên, để đô thị Đông Hà phát triển xứng tầm với tiềm năng, lợi thế và mang bản sắc riêng, công tác quy hoạch và kiến trúc đô thị có vai trò quyết định, đặc biệt quy hoạch “Thành phố bên sông” đang được quan tâm đầu tư. Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Đức Huy, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Quảng Trị chia sẻ: Điểm bất cập về kiến trúc đô thị ở Đông Hà hiện nay là chưa được phê duyệt quy hoạch chung dẫn đến ý tưởng phát triển dọc theo 2 bên bờ sông Hiếu, một điểm nhấn của kiến trúc đô thị mà thiên nhiên ban tặng, với dòng sông rất đẹp hướng về phía biển cũng gặp phải trở ngại, các thành phần đi theo cũng chưa được thực hiện. Ông Bùi Đức Huy cũng cho rằng, Đông Hà không chỉ có sông Hiếu mà còn các khu vực đô thị khác phát triển xanh và đẹp. Theo ông Huy, “xanh” mang tính bền vững, đời sống

người dân được nâng lên chứ không phải tạo hóa ban cho dòng sông đẹp. Quy hoạch có điểm nhấn 2 bên sông và hướng tầm nhìn về phía biển kết nối đô thị với sân bay Quảng Trị. Bên cạnh đó, Đông Hà còn nhiều quỹ đất để phát triển chất lượng cao, phát triển một cách bền vững, không còn manh mún, không còn tự phát. Đồng thời cần có sự đồng lòng của lực lượng làm chuyên môn như Sở Xây dựng, Hội kiến trúc sư, cơ quan quản lý đô thị và nhiều ban ngành khác cùng tham gia vào để hiện thực hóa với tầm nhìn cao hơn. Trong quá trình quy hoạch phải tính đến kịch bản biến đổi khí hậu, sau khi lập quy hoạch chung thì không còn ngập lụt nữa. *“Chúng tôi tin tưởng trong thời gian tới khi được thực hiện, Đông Hà tiếp nhận được nhiều dự án, “giấc mơ” thành phố bên sông trở thành hiện thực và có thêm những chiếc cầu bắc qua dòng sông Hiếu kéo về tận Cửa Việt”,* ông Bùi Đức Huy - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Quảng Trị kỳ vọng.

Đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Đông Hà cho biết: Trên cơ sở quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết khu chức năng, các khu cảnh quan, thành phố đã xem xét, nghiên cứu trong quá trình phát triển đô thị nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho người dân, tránh ảnh hưởng đến đời sống

của người dân như vấn đề ngập lụt, môi trường, khí hậu... Bên cạnh đó, tạo không gian kiến trúc để giúp cho người dân có môi trường sống tốt hơn. Thành phố cũng quan tâm các vấn đề khi thực hiện các dự án, đặc biệt trong đó có công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện, quyền lợi tốt nhất, đúng quy định pháp luật để người dân không bị ảnh hưởng các chính sách trong thực hiện các dự án. Thành phố quan tâm đến vấn đề đầu tư liên quan đến vấn đề chống xói lở bờ sông Hiếu để đảm bảo ổn định đời sống của người dân 2 bên bờ sông. Đồng chí Phạm Văn Dũng cũng khẳng định, khu vực 2 bờ sông Hiếu đã có quy hoạch chi tiết các khu chức năng, khu đô thị mới, khu dân cư, các hệ thống giao thông. Và hiện nay có nhiều dự án đã triển khai thực hiện trong khu vực này, tạo điều kiện phát triển khu vực 2 bên bờ sông. Trong thời gian tới, để phát triển đô thị 2 bờ sông Hiếu, thành phố rà soát để bổ sung điều chỉnh các quy hoạch phân khu các phường khu vực ven sông, các chi tiết nhằm định hướng phát triển cũng như quy hoạch có chất lượng phát triển tốt nhất để đảm bảo điều kiện phát triển. Trên cơ sở đó, thành phố phối hợp với các ngành cấp tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án. Đặc biệt là các cây cầu qua sông Hiếu, đường giao thông 2

bên sông Hiếu, các khu dân cư, các khu đô thị mới. Đồng thời huy động các nguồn lực để tiếp tục đầu tư các khu quy hoạch mà hiện nay đang triển khai thực hiện. Kêu gọi các nhà đầu tư để đầu tư các trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch để phát triển cơ sở hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch ở 2 bên bờ sông Hiếu, đảm bảo phát triển văn minh, hiện đại và bền vững với định hướng lấy trục sông Hiếu làm trung tâm.

Có thể nói, việc quy hoạch, xây dựng thành phố 2 bên sông đã hiện thực hóa chủ trương phát triển, mở rộng thành phố, từng bước xây dựng TP. Đông Hà ngày càng hiện đại, văn minh. Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu này, thành phố đã tập trung đầu tư đồng bộ về hạ tầng cơ sở, tạo quỹ đất, mở rộng quy hoạch, hình thành các khu dân cư tập trung để từng bước hiện đại hóa đô thị một cách cân đối, hài hòa giữa các trục 2 bên bờ sông.

Ngày nay, ai đi qua phường Đông Giang sẽ thấy rộng mở trước mắt con đường Thanh Niên vạch một lối đi rộng rãi, năng nấn xuôi về phía Đông, nhập vào đường xuyên Á để ra biển Cửa Việt. Đường xuôi về đến đâu, phố xá, khu dân cư theo đến đó. Một vùng quê thuần nông, xa xôi, cách trở đang được nối gần lại với thị thành. Dọc theo tuyến đường Hoàng Diệu nối đến cầu sông Hiếu thuộc

phường Đông Thanh, những trụ sở cơ quan đã mọc lên bê thế, các cơ sở kinh doanh dịch vụ nơi đây liên tục phát triển mạnh. Giờ đây, tuyến đường Hoàng Diệu, Thanh Niên thực sự là tuyến đường “động lực” được đầu tư xây dựng nhằm hiện thực hóa định hướng lấy sông Hiếu làm trục trung tâm phát triển của Đông Hà và tạo ra điểm nhấn quan trọng về cảnh quan, hạ tầng ở khu vực phía Bắc sông Hiếu. Với người dân Phường 2, Phường 3, Phường 4 và phường Đông Lễ, giờ đây họ rất phấn khởi khi những con đường nhỏ, đầy “ổ gà”, “ổ voi” xuyên qua làng của mấy chục năm trước nay đã được đầu tư xây dựng trở thành con đường Bà Triệu, đường Thành Cổ, đường Khóa Bảo, đường Trần Thánh Tông... rộng rãi, kang trang. Thời gian đến, con đường Trần Bình Trọng đi từ Phường 3 nối thông đến cầu đập ngăn mặn qua phường Đông Thanh làm cho phố phường đẹp hơn, hiện đại hơn. Đặc biệt, các khu đô thị mới được quy hoạch bài bản, đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, kang trang, các ngôi nhà mới cao tầng mọc lên tạo cảnh quan không gian kiến trúc đô thị sầm uất bên bờ sông Hiếu hiện hòa thơ mộng.

Trên sông Hiếu đoạn qua Đông Hà hiện nay, những chiếc cầu như cầu sông Hiếu và đường 2 đầu cầu, công trình cầu và đập ngăn mặn sông

Hiếu, cầu dây văng sông Hiếu, cầu đường tránh phía Đông nối ra đường xuyên Á đã được triển khai xây dựng. Từ những cây cầu này, Đông Hà sẽ kết nối thuận lợi đôi bờ sông Hiếu và vùng vành đai thành phố, mở ra hướng giao lưu thông suốt với các địa phương lân cận và trong tỉnh. Trong quy hoạch phát triển sẽ hướng tới xây dựng Đông Hà thành một trong những đô thị phát triển của khu vực miền Trung.

Tin tưởng và quyết tâm để xây dựng một đô thị đẹp, mang dấu ấn riêng của TP. Đông Hà, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà cho biết: Trước đây Đông Hà còn nhiều khó khăn, việc nối 2 bờ sông Hiếu chỉ có chiếc cầu Đông Hà nên phát triển khu đô thị Bắc sông Hiếu phải xem xét khá lâu nhưng vẫn chưa thành hiện thực. Trong những năm gần đây được sự quan tâm của cấp trên, đặc biệt là Trung ương, những chiếc cầu bắc qua sông Hiếu đã hình thành, tạo điều kiện giao thông đi lại nối đôi bờ sông Hiếu. *“Trong điều kiện hiện nay chúng ta phát triển khu vực Bắc sông Hiếu là hoàn toàn phù hợp theo xu hướng và kinh nghiệm các nước phát triển cũng như các đô thị ở Việt Nam. Thông thường đô thị có con sông thì tận dụng con sông để phát triển về 2 hướng của đôi bờ sông. Vì vậy, trong thời gian*



*Đông đảo người dân thành phố Đông Hà tham gia chơi bài chòi*

tôi Đông Hà xác định được việc này và tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng phía Bắc sông Hiếu để xây dựng Đông Hà trở thành một thành phố phát triển văn minh và hài hòa 2 bên bờ sông Hiếu, là một đô thị đẹp mang dấu ấn riêng của một thành phố trẻ của khu vực miền Trung”, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà cho biết thêm.

Với xu thế tất yếu đi lên của đô thị, người dân Đông Hà đều mong muốn mục tiêu của thành phố sẽ sớm hoàn thành để Đông Hà không chỉ xứng tầm với địa bàn trung

tâm của tỉnh, là cửa ngõ nơi đầu cầu xuyên Á, mà người dân còn được nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ thêm nhiều các giá trị mang lại từ hạ tầng cơ sở, dịch vụ hiện đại. Ông Hoàng Dũng, một người dân ở phường Đông Giang cho biết: “Trong những năm gần đây tôi thấy định hướng của thành phố và tỉnh quy hoạch Đông Hà phát triển 2 bên bờ sông Hiếu là một định hướng rất đúng đắn, mong mỏi bấy lâu nay của người dân. Giải quyết được cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường, đồng thời giải quyết được vấn đề ngập úng trong

khu dân cư”. Ông Nguyễn Viết Nội, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Sau 50 năm trở lại Đông Hà, tỉnh Quảng Trị - nơi tôi đã từng tham gia chiến đấu. Nay tôi trở lại thấy TP. Đông Hà phát triển rất nhanh. Việc lấy dòng sông Hiếu làm trục trung tâm phát triển cho Đông Hà là việc làm mang tính chiều sâu và lâu dài của tỉnh Quảng Trị. Đến khi phát triển, lúc đó soi mình bên bờ sông Hiếu và những tòa nhà nằm 2 bên bờ sông, phía dưới là những thuyền bè qua lại thì đó là một cảm giác thật tuyệt vời”.

## Khu phố 7, phường 3 với các hoạt động VHVN-TDTT

Bài & ảnh: LÊ VĂN THÊ

Những năm gần đây, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của người dân Khu phố 7, Phường 3 khá sôi nổi với nhiều hoạt động như: Đi bộ, xe đạp, thể dục tập trung... đặc biệt hoạt động thu hút đông người dân tham gia có múa hát cộng đồng, dân vũ và thể thao bóng chuyên.

Nhiều năm về trước, khi môn thể thao dân vũ xuất hiện tại một số địa phương trong tỉnh và một số khu phố trên địa bàn thành phố, chị Lê Thiếp và Phan Thị Hà đã liên hệ thầy để hướng dẫn cho chị em khu phố, tuy nhiên không thành công do giáo viên lĩnh vực này rất hiếm, đồng thời chi phí khá cao. Với quyết tâm xây dựng phong trào dân vũ cho chị em khu phố, hai chị đã tự nghiên cứu và tự học trên các trang mạng các bài dân vũ trình độ cao của các đoàn dân vũ trong nước và cả nước ngoài. Nhiều tháng kiên trì tự học, hai chị đã tiếp thu được nhiều bài nhảy dân vũ khó và đẹp đủ trình độ làm thầy. Các chị vận động nhiều chị em thành lập vũ đoàn cùng nhau thường xuyên luyện tập. Đến năm 2019 chính thức thành lập câu lạc bộ dân vũ với gần bốn mươi vũ công, thành thạo nhiều bài dân vũ khó và đẹp, tham gia biểu diễn trong những dịp lễ

lớn đặc biệt trong những ngày hội Đại đoàn kết hàng năm của khu phố và nhận được nhiều sự ủng hộ. Nhờ kiên trì, say mê luyện tập thường xuyên,

bóng của câu lạc bộ Bóng chuyên hơi Khu phố 7 Phường 3 đã trở thành đội bóng mạnh trên địa bàn thành phố Đông Hà và trong phạm vi cả tỉnh.



Hội thi dân vũ - Phường 3

trong hội thi Dân Vũ mừng Đảng mừng xuân năm 2023 do Ủy ban nhân dân Phường 3 tổ chức, có 05 đội tham gia và đội Dân Vũ Khu phố 7 Phường 3 đoạt giải nhất.

Đối với môn bóng chuyên hơi, thời gian đầu khi môn bóng chuyên hơi của người cao tuổi xuất hiện tại Quảng Trị, anh Đinh Thanh Niên, một sĩ quan quân đội về hưu tập hợp một số người trước đây đã chơi bóng chuyên da thành lập Câu lạc bộ Bóng chuyên hơi, tập luyện cho những người cao tuổi trên địa bàn. Phong trào chơi bóng chuyên hơi nhanh chóng thu hút được nhiều cụ ông cụ bà tham gia luyện tập. Thời gian sau, câu lạc bộ đã thành lập được hai đội bóng nam và nữ; đến nay, hai đội

Câu lạc bộ bóng chuyên hơi của Khu phố 7 Phường 3 đã trở thành câu lạc bộ liên thế hệ, có gần bốn mươi cầu thủ nhiều lứa tuổi. Trong những dịp tết Mừng Đảng - Mừng xuân, chào mừng những ngày lễ lớn, các câu lạc bộ tổ chức thi đấu và được đông đảo Nhân dân trong khu phố đón xem và cổ vũ nhiệt tình.

Hoạt động sôi nổi của các câu lạc bộ dân vũ và bóng chuyên hơi đã góp phần không nhỏ tạo nên đời sống văn hóa sôi động và văn minh cho Nhân dân Khu phố 7, Phường 3. Điều đáng ghi nhận nữa là nhờ những hoạt động thường xuyên này, nhiều người, đặc biệt là các cụ ông cụ bà đã cải thiện sức khỏe, sống vui, sống có ích.

## BAN CHQS THÀNH PHỐ CHỦ ĐỘNG THAM MƯU LÀM TỐT CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2023

Bài & ảnh: **TRƯỜNG QUANG THUẬN**  
Phó Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố

Những năm qua công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thành ủy, UBND và cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) các cấp, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Cơ quan Quân sự, Công an thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương và đơn vị nhận quân thực hiện tốt các khâu, các bước, đúng quy trình tuyển quân. Bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số yếu kém, bất cập trong các khâu đó là: Công tác tuyển chọn công dân thiếu chặt chẽ và nghiêm túc dẫn đến các thanh niên như béo phì, chiều cao, cân

nặng không đủ vẫn được lập danh sách đưa lên thành phố khám tuyển, làm ảnh hưởng đến chất lượng khám tuyển, tốn kém về ngân sách.

Công tác phát lệnh gọi khám tuyển của một số phường không bảo đảm chỉ tiêu đã giao, chất lượng khám tuyển nghĩa vụ quân sự của một số phường đạt kết quả thấp; phải tổ chức khám vét nhiều lần.

Công tác rà soát, sàng lọc công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ thiếu chặt chẽ, vẫn gọi các đối tượng phạm pháp vào tham gia khám tuyển và gọi nhập ngũ.

Rút kinh nghiệm nghiêm túc và kịp thời, năm 2023 Ban CHQS thành phố đã chủ động tổ chức hội nghị bàn bạc, thống nhất và đưa ra nhiều giải pháp để tiến hành tham mưu cho Thành ủy, UBND và Hội đồng nghĩa vụ quân



sự thành phố thực hiện tốt các khâu, các bước đảm bảo tốt chất lượng công tác tuyển quân.

### **1. Tham mưu cho Thành uỷ, UBND và HĐND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, giáo dục**

Tham mưu cho Hội đồng NVQS thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật NVQS, Luật CAND, Luật DBĐV cho nhân dân trên địa bàn thành phố. Ban CHQS thành phố phối hợp với Trung tâm VH TT - TDTT xây dựng quy chế, tổ chức, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phong phú nhằm nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đối với trách nhiệm xây dựng bảo vệ Tổ quốc nên công dân đã tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ ngày càng cao (năm 2023 có 36/140 công dân viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ)

Trước ngày giao quân, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức gặp mặt, tặng quà, về từng gia đình thăm hỏi, động viên tạo niềm tin cho các gia đình và bản thân thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Công tác tuyên truyền thực sự đã tạo nên đôn bẫy về nhận thức của Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa.

### **2. Tham mưu làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ**

Đăng ký nghĩa vụ lần đầu là khâu quan trọng để các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS của công dân. Nhìn chung, 9 phường duy trì nề nếp, tổ chức công tác đăng ký, quản lý, phúc tra, phân loại độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và báo cáo đầy đủ, đúng quy định.

Tập trung chỉ đạo việc đăng ký quản lý công dân trong độ tuổi NVQS thực hiện đúng theo Nghị định 13/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ về quy định trình

tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe NVQS nơi công dân học tập, công tác tại các địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm nhanh gọn, chính xác, đúng Luật NVQS.

### **3. Chủ động tham mưu trong công tác sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt gọi nhập ngũ**

Đảng uỷ, Ban CHQS thành phố đã chủ động tham mưu cho Hội đồng NVQS thành phố chỉ đạo cơ quan quân sự phối hợp với công an, y tế, tư pháp tiến hành rà soát công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập đủ điều kiện nhập ngũ trong năm, xây dựng kế hoạch, tiến hành phát lệnh gọi sơ tuyển chặt chẽ ngay từ cơ sở.

Tham mưu cho UBND thành phố ra quyết định thành lập Hội đồng khám sức khỏe thực hiện NVQS, tham gia nghĩa vụ CAND; các vật tư y tế được thành phố quan tâm đầu tư bảo đảm cho công tác khám tuyển theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện NVQS và Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, cụ thể: Phát lệnh gọi 509 công dân, trong đó (*Quân đội 453 công dân; Công an 56 công dân*)

Trên cơ sở kết quả khám sức khỏe thực hiện NVQS, tham gia CAND, Hội đồng NVQS thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố ra quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2023 cho các địa phương. Đồng thời, chỉ đạo Hội đồng NVQS các phường tiến hành rà soát, tổ chức họp xét tuyển theo Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 về Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về Quy định tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc thủ tục tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân



đội; Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ chiến sĩ trong Công an nhân dân, để lựa chọn những công dân có đủ các tiêu chuẩn nhập ngũ, lập danh sách trình Chủ tịch UBND thành phố phê chuẩn, đồng thời niêm yết danh sách công khai các đối tượng tạm hoãn, tạm miễn tại các địa phương đúng quy định.

#### **4. Công tác hiệp đồng, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ**

Thực hiện biên bản hiệp đồng của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Ban CHQS thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2023 giữa địa phương với các đơn vị nhận quân chặt chẽ, nghiêm túc, đúng kế hoạch, thời gian quy định. Theo dõi các phường thực hiện tốt Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 về Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Tuyển quân “tròn khâu” tổ chức bình cử tuyển chọn công dân nhập ngũ chặt chẽ theo phương châm “tuyển người nào chắc người đó” lập danh sách trình Hội đồng NVQS thành phố để sắp xếp, tổ chức biên chế theo từng đơn vị; đơn vị nhận nguồn phối hợp với Ban CHQS thành phố tiến hành xâm nhập hồ sơ công dân nhập ngũ, đồng thời, phối hợp với địa phương giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, bảo đảm chốt quân số, đúng với tinh thần biên bản được các bên đã ký kết.

Tham mưu cho Hội đồng NVQS thành phố chỉ đạo Hội đồng NVQS các phường phát lệnh gọi nhập ngũ vào Quân đội và Công an nhân dân đúng Luật; tổng số phát lệnh gọi nhập ngũ là 140 đ/c; Quân đội 109 công dân; Công an 31 công dân (*trong đó có 01 công dân nữ*)

#### **6. Tham mưu thực hiện tốt Lễ giao, nhận quân**

Ban CHQS thành phố bám sát Quyết định số 2185/QĐ-TM ngày 21/11/2012 của Bộ Tham mưu về việc ban hành quy định tổ chức

nhĩ lễ trong Quân đội; Hướng dẫn số 2332/HD-BTM ngày 15/12/2017 của Bộ Tham mưu, Quân khu 4 về tổ chức lễ giao nhận quân và hướng dẫn chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh và các văn bản chỉ đạo phòng dịch để tham mưu cho UBND, Hội đồng NVQS thành phố về chương trình, nội dung của buổi lễ giao, giao nhận quân.

Hội đồng NVQS thành phố tham mưu cho UBND thành phố tổ chức Lễ giao, nhận quân theo đúng kế hoạch, đảm bảo nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm theo đúng nghi Lễ trong Quân đội. Các phường đã chủ động đưa công dân nhập ngũ theo đúng thời gian quy định đảm bảo giao, nhận quân đủ 100% chỉ tiêu.

Nhìn chung, lễ giao, nhận quân năm 2023 được trang trí, tổ chức trang nghiêm, tạo được khí thế vui tươi phấn khởi, được lãnh đạo Tỉnh uỷ, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo, chính quyền và nhân dân thành phố khen ngợi, tin tưởng, 140 thanh niên vững tin nâng bước lên đường nhập ngũ.

#### **7. Tham mưu làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội**

Đảng uỷ, Ban CHQS thành phố chủ động phối hợp với hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, tổ chức gặp mặt, tặng quà cho công dân nhập ngũ từ 2 triệu đến 3 triệu đồng; công dân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương từ 500.000đ đến 1.000.000đ bảo đảm long trọng, trang nghiêm. UBMTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức thăm hỏi, động viên 31 hộ gia đình công dân có hoàn cảnh khó khăn của lên đường nhập ngũ năm 2023, mỗi công dân 500.000đ.

Năm 2023 Đảng uỷ, Ban CHQS thành phố đã chủ động tham mưu cho Thành uỷ, UBND, HĐNVQS thành phố lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân hiệu quả, đúng luật, chất lượng mọi mặt của thanh niên lên đường nhập ngũ được nâng lên so với các năm trước

# Bình yên ở một phường ven đô

SONG KHÁNH

Từ lâu, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà đã nổi tiếng với làng hoa An Lạc - nơi cung ứng hoa tươi cho khắp các địa phương trong và ngoài tỉnh mỗi dịp tết đến, xuân về. Trong những ngày đầu năm mới 2023 này, cùng với niềm vui về một mùa hoa bội thu, người dân Đông Giang còn náo nức, phấn khởi hơn bởi lần đầu tiên Nhân dân và Cán bộ phường vinh dự đại diện cho các phường trên toàn tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 ...

T

ở lại Đông Giang vào một ngày đầu xuân mới Quý Mão, Đông Giang hiện ra trước mắt chúng tôi là những rặng cây rì rào soi mình bên dòng sông Hiếu hiền hòa. Góp phần tô điểm thêm cho diện mạo của phường đang vươn mình trỗi dậy này là những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi xen lẫn những tòa nhà cao tầng thấp thoáng trong những vòm lá xanh mát. Khi qua những cánh đồng lúa ngút ngàn, gặp những người dân đang xuống đồng chăm bón, chúng tôi cảm nhận được niềm vui và niềm tự hào lấp lánh trong ánh mắt của họ khi nói về cảm nghĩ lần đầu tiên phường nhà đạt danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo chia sẻ của đồng chí Nguyễn Văn Kiệt - ThủUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đông Giang, Đông Giang vốn là phường thuần nông có dân số 1.700 hộ với 6.309 nhân khẩu, trên địa bàn có các tuyến đường giao thông huyết mạch Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam, sông



*CAP. Đông Giang phối hợp Đội CSGT TT CATP Đông Hà tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho CB GV trường Tiểu học Đông Giang*

Hiếu và các tuyến giao thông quan trọng khác chạy qua. Trong những năm qua, cùng với quá trình phát triển của thành phố trung tâm tỉnh lỵ, Đông Giang đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, song vẫn giữ được nét mộc mạc, yên bình vốn có. Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi mới, Đông Giang cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức trong công tác

đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Là địa bàn giáp ranh với nhiều địa phương nên tiềm ẩn nguy cơ tội phạm dễ dàng xâm nhập, móc nối hoạt động, bên cạnh đó, dân cư trên địa bàn ít, sinh sống theo kiểu làng xã, dòng họ, tình cảm thân thiết nên dễ nảy sinh chủ quan trong tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản nên dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động phạm tội.

Xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để phát triển kinh tế - xã hội là phải giữ vững ổn định an ninh trật tự, xây dựng được thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, vững chắc, cho nên trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền phường Đông Giang đã có nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn phường thường xuyên củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán trong sạch, vững mạnh; tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến quần chúng nhân dân gần với đầy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Công tác xây dựng, nhân rộng, củng cố, kiện toàn các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng. Đến nay, trên địa bàn phường có 09 mô hình, trong đó có nhiều mô hình hoạt động khá hiệu quả, trong số đó phải kể đến mô hình “*Cổng trường an toàn giao thông*” được xây dựng tại Trường Tiểu học Đông Giang đã phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo an toàn cho học sinh và Nhân dân tham gia giao thông trên tuyến đường Thanh Niên; mô hình “*Camera an ninh*” với 32 mắt kết nối về đầu thu trung tâm đặt tại Công

an phường, được ví như những “*mắt thần*” bảo vệ sự bình yên cho vùng ven đô này.

Để hỗ trợ cho phong trào, với vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an phường thường xuyên mở các đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm; phối hợp lực lượng bảo vệ dân phố tăng cường công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là trong dịp lễ, tết; thường xuyên tuyên truyền các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn ma túy để người dân biết, phòng ngừa và tích cực phối hợp cùng lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn.

Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của các ban, ngành đoàn thể, và sự đồng lòng, đồng sức của quần chúng Nhân dân, trong những năm gần đây, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Đông Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, người dân phấn khởi hăng say lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc và tích cực tham gia vào công tác giữ gìn an ninh trật tự. Năm 2022, quần chúng Nhân dân trên địa bàn đã phát hiện và cung cấp cho lực lượng Công an gần 60 nguồn tin liên quan an ninh trật tự, giúp lực lượng Công an phường điều tra làm rõ 04/04 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 100%), phát hiện bắt giữ 05 vụ/07 đối tượng liên

quan ma túy; ngoài ra tích cực phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tham gia hòa giải thành công 11 vụ mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân giữ cho tình làng nghĩa xóm bền chặt, keo sơn. Nhờ đó, nhiều tập thể, cá nhân bảo vệ dân phố và quần chúng nhân dân được các cấp khen thưởng về thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm.

Cũng theo đồng chí của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đông Giang, năm 2022, trên địa bàn phường có 100% khu phố, cơ quan, đơn vị đạt an toàn về an ninh trật tự; 95,6% hộ dân đạt danh hiệu “*Gia đình văn hóa*”. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ có chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt kế hoạch đề ra; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 2,27% số hộ.

Chia tay Đông Giang trong sắc vàng rực rỡ của hoa mai, hoa cúc quện trong làn gió xuân dịu nhẹ, chúng tôi cảm thấy không gian dường như đang lắng đọng lại trong nhịp đập rộn ràng của mùa xuân mới... Một năm mới khởi đầu từ mùa xuân! Tin tưởng rằng với sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Đông Giang, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc ở vùng đất này sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực sự là một điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc của tỉnh nhà./.

# CỰU CHIẾN BINH - KHU PHỐ TRƯỞNG HỒ CHÍ TIẾN PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG “BỘ ĐỘI CỤ HỒ” HẾT LÒNG VÌ NHÂN DÂN

Bài và ảnh: **NGÔ QUANG TRINH**  
Cựu Chiến binh Phường 5, TP. Đông Hà

**Hồ Chí Tiến sinh ra và lớn lên ở xã Vĩnh Long, nơi quê hương Vĩnh Linh lữ thép anh hùng, với truyền thống gia đình cách mạng, sau khi học hết phổ thông trung học, đồng chí tình nguyện nhập ngũ vào bộ đội tháng 3 năm 1979 thuộc đơn vị D.16, F306 quân đoàn 2. Năm 1984 chuyển ngành, công tác tại Công ty Thủy lợi Bình Trị Thiên. Năm 1995 được chuyển công tác về Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị. Năm 2015 nghỉ hưu theo chế độ, cùng với gia đình sinh sống tại khu phố 8 - Phường 5 - Đông Hà - Quảng Trị.**

là một CCB có bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất bộ đội cụ Hồ, tại Đại hội Hội CCB Phường 5 lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng chí được Hội nghị BCH Hội CCB phường lần thứ nhất tín nhiệm bầu vào ủy viên Ban Thường vụ Hội. Với cương vị mới, được phân công phụ trách xây dựng phong trào, đồng chí đề cao trách nhiệm, coi trọng vai trò nêu gương, bám sát cơ sở, trực tiếp cùng 11 chi hội trưởng trên địa bàn, phối hợp với cấp ủy, ban cán sự, ban CTMT 11 khu phố tuyên truyền, vận động phát triển hội viên và đã kết nạp được 200 CCB vào Hội. Trong công tác chính trị, tư tưởng, đồng chí quan tâm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, vận động cựu quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thành lập các CLB cựu quân nhân. Trong công tác xây dựng Hội CCB, cựu quân nhân, đồng chí luôn thể hiện tình cảm, xây dựng tinh thần đoàn kết, tình đồng chí, đồng đội, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định vai trò người đứng đầu chăm lo xây dựng Hội vững mạnh, đồng chí luôn nêu gương trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tại Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, CCB Hồ Chí Tiến

được Chi bộ bầu giữ chức Phó bí thư Chi bộ khu phố 8, với nhiệm vụ Đảng giao, nhân dân tín nhiệm bầu làm khu phố trưởng 2 nhiệm kỳ (2017 - 2022) và (2022 - 2025). Với nhiệm vụ được giao, xác định khu dân cư vùng ven còn nhiều khó khăn; địa bàn rộng diện tích 54 ha, dân cư đông gồm 700 hộ, trên 2.200 nhân khẩu, đa số người lao động không có việc làm ổn định, hộ nghèo và cận nghèo theo tiêu chí đa chiều còn cao; có trên 10% hộ nghèo, tình hình an ninh trật tự, hiện tượng trộm cắp vi phạm pháp luật thường xảy ra... bên cạnh đó dịch bệnh Covid-19 bùng phát diễn ra trên địa bàn khiến người dân lo sợ hoang mang.

Với trách nhiệm của mình, đồng chí trực tiếp đến các các tổ dân phố, từng hộ gia đình, tuyên truyền vận động bà con tích cực phòng dịch, chấp hành nghiêm túc quy định của y tế. Huy động 20 tổ trưởng an ninh; các chi hội, trưởng Ban công tác Mặt trận thành lập tổ chống dịch; trực tiếp chỉ đạo, đưa 40 bệnh nhân F0 - F1 cách ly; tích cực vận động nhân dân tiêm phòng vắc xin phòng ngừa, kết quả có trên 98% người dân tiêm mũi 2, mũi 3 và nhiều người tiêm mũi 4.

Công tác chống dịch, dập dịch trên địa bàn khu phố sớm được ổn định, bước đầu ngăn chặn kịp thời hạn chế



covid-19 lây lan, nhưng việc đi lại làm ăn phát triển kinh tế còn khó khăn, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Từ tình hình đó, đồng chí tiếp tục chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ vận động khắc phục hậu dịch và phát triển kinh tế, thực hiện tổ chức hoạt động linh hoạt thích ứng an toàn, chăm lo đời sống và sức khỏe cho nhân dân.

Với vai trò khu phố trưởng, CCB gương mẫu đã phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường của cán bộ giúp đỡ, hỗ trợ đồng viên tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống; hiệu quả hộ nghèo đầu nhiệm kỳ trên 10%, cuối nhiệm kỳ 2022 còn 1%, hộ cận nghèo giảm còn 30/650 hộ; công tác văn hóa xã hội thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ, an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, 100% đảng viên, cán bộ biểu quyết phó bí thư, khu phố trưởng Hồ Chí Tiến, đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.